

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

**VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Đinh Ngọc Giang^(*)

^(*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Email: gianghvct@gmail.com

Nguyễn Thị Phương Chi^()**

^(**) Thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận ngày 2 tháng 3 năm 2022. Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng ta đã đưa ra nhiều chủ trương để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiêu biểu là Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết này, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn một số vấn đề đang đặt ra và cần có những giải pháp để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và có hiệu quả hơn.

Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1. Vấn đề đặt ra từ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Từ điều kiện thực tiễn của cách mạng, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam giành

được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là minh chứng sống động và thuyết phục, khẳng định tính đúng đắn của Việt Nam trong việc lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển

to lớn, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận, chống phá. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái là một nhiệm vụ tất yếu chúng ta phải làm và nhất định phải làm thật tốt. Đây thực sự là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Tầm quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được thể hiện trên những khía cạnh cơ bản sau:

Một là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”¹. Sờ dĩ các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, như xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... là vì muốn hướng lái nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa; muốn thay ý thức hệ, lý tưởng

vô sản bằng ý thức hệ tư sản phương Tây... Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Hai là, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch sẽ góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các chiêu trò nhằm thực hiện triệt để âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây nên các “điểm nóng” tấn công trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật... Những hoạt động này được coi là “mũi đột phá” hòng làm mất niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những nghi kỵ” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản phương Tây thâm nhập vào nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; từng bước

¹ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.7-8.

chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục tiêu chuyển hóa niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo ra những hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng thường xuyên theo dõi, bám sát mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của nước ta. Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ ở một loạt các nước Đông Âu là cái cớ để các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận sự đúng đắn, khách quan của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới; để đẩy mạnh tuyên truyền, chống phá chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ nhằm mục đích làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, mà còn góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Ba là, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về bản chất là một quá trình suy thoái từ bên trong nội bộ; một mặt do tác động khách quan, như mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, mặt khác do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn

biến”, “tự chuyển hóa” vào từng con người và tổ chức. Thực tiễn ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những thập kỷ cuối thế kỷ XX cho thấy: Nếu ban lãnh đạo các Đảng Cộng sản không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững vai trò lãnh đạo; quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa thì các thế lực thù địch không thể xóa bỏ được. Đúng như Lênin đã căn dặn: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta... Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”². Như vậy, cần thống nhất nhận thức: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực chất là phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến thoái hóa, biến chất, là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

Tuy nhiên, việc tăng sức đề kháng, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nếu không kết hợp chặt chẽ với chủ động tiến công làm thất bại những mưu đồ đen tối, những thủ đoạn thâm độc thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thì hiệu quả đấu tranh sẽ không cao, kẻ thù sẽ có thời cơ và điều kiện để tổ chức chống phá quyết liệt hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa với chủ động tiến công làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa

² V.I.Lênin (1977), *Toàn tập*, t.42, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, tr.311.

binh” của các thế lực thù địch từ trong “trúng nước” là phương châm đúng đắn, thể hiện rõ tư tưởng cách mạng tiên công trong chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII được ban hành, Đảng ta xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhờ đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từng bước được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, đạt nhiều dấu ấn quan trọng và ngày càng lan tỏa rộng rãi trên toàn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Trung ương) do Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan Thường trực. Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các bộ, ngành, cấp ủy trực thuộc Trung ương đã

tích cực thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp mình, ban hành các quy chế, phân công, phối hợp, xây dựng lực lượng, góp phần thiết thực trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thành quả của sự nghiệp đổi mới...; kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, dư luận quan tâm, không để hình thành “điểm nóng”, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vu khống, xuyên tạc, kích động...

Không chỉ có vậy, nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo đưa ra những cách làm hay, có hiệu quả, tạo ra sức lan tỏa rộng đối với toàn xã hội như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 35-NQ/TW; tổ chức các cuộc thi viết chính luận nhằm tuyên truyền, lan tỏa Nghị quyết; đẩy mạnh hoạt động phối hợp, ký kết hợp tác trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết... Nhiều đơn vị đã xây dựng và phát triển mạng lưới đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, huy động sự tham gia đông

đạo của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, học sinh, sinh viên... Nhận định về tình hình này, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực”³. Đây là một bước tiến rất lớn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta thời gian qua. Những kết quả đó đã mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Để có được những kết quả quan trọng đó trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng như Đại hội XIII khẳng định: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”⁴; ngoài ra, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nên tạo thành một mạng lưới rộng khắp, một thế trận vững chắc trong việc đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn đang đặt ra một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như việc tổ chức thực hiện ở nhiều nơi còn chưa đồng đều.

Thực tế cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả chưa cao như yêu cầu đặt ra vì còn tồn tại tình trạng nhận thức không đồng đều về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các cấp ủy Đảng, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và trong đội ngũ cán bộ chuyên trách. Ở một số cơ quan, đơn vị, việc quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, nghiêm túc nên còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên bàng quan, thờ ơ với nhiệm vụ, không gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ hai, một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thanh niên, trí thức chưa thật sự coi trọng và chưa có ý thức trách nhiệm cao trong việc bảo vệ nền tảng tư

³ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.I, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.74.

⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Sđđ*, t.II, tr.171.

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Biểu hiện của tình trạng này là sự bàng quan, thờ ơ trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của các thế lực phản động, không có ý thức đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận; một số cán bộ, đảng viên còn có thái độ hoài nghi, xét lại, dao động trước giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này đã được Đảng ta chỉ rõ ở Đại hội XIII như sau: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”⁵.

Hệ quả tất yếu của tình trạng trên là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thanh niên trí thức vô cảm trước những việc làm sai trái, những thông tin xấu độc hoặc vô trách nhiệm trong việc bình luận chia sẻ những bài viết, hình ảnh đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hạn chế về nhận thức, phần vì bàng quan, vô cảm nên không coi trọng và không có trách nhiệm tham gia đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch đang phát tán

trên không gian mạng hoặc bình luận, chia sẻ một cách tùy tiện những bài viết, luận điệu có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật về Đảng, Nhà nước... Điều đó vô tình đã tiếp tay cho các thế lực thù địch lan tỏa những cái sai, cái xấu nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng. Vấn đề này đã tạo ra một bất cập trong việc huy động đội ngũ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, các nguồn lực và điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ khó khăn, cam go và nhiều thử thách. Hiện nay, nguồn lực và điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này còn nhiều hạn chế, như “chưa có cơ chế, chính sách hữu hiệu về vật chất, tinh thần thỏa đáng để thu hút đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh”⁶. Ngược lại, các thế lực thù địch “sử dụng khoảng 50 đài phát thanh, truyền hình, gần 400 tờ báo, tạp chí tiếng Việt (trong đó có khoảng 10 tờ có nội dung rất phản động),

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Sđd.*, t.II, tr.168.

⁶ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2019), *Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.131.

66 nhà xuất bản để tuyên truyền, chống phá cách mạng Việt Nam...”⁷. Trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng mạnh động của các thế lực thù địch, do hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa được đầu tư phát triển nên số lượng người tiếp cận, nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn đó chưa nhiều, dẫn đến sự hạn chế trong việc tổ chức đấu tranh. Hơn nữa, những hạn chế trong cơ chế, chính sách cũng gây ra những cản trở lớn trong việc huy động lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn lỏng lẻo, hiệu quả chưa cao.

Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ nên đó không phải là nhiệm vụ của riêng một cá nhân, cơ quan, tổ chức, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, ở rất nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp và ở góc độ nhất định, các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên

nhìn chung, sự phối hợp này mới chỉ trong phạm vi hẹp, chưa có cơ chế ràng buộc rõ ràng nên hiệu quả phối hợp chưa cao. Điều này làm hạn chế đáng kể việc phát huy những nguồn lực sẵn có và không phát huy được thế trận toàn dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Những vấn đề đang đặt ra đó đòi hỏi cần phải có những giải pháp đồng bộ, thiết thực để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2. Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Để giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cần chú ý đến những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

⁷ Bùi Đình Bôn, *Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa*, <https://www.tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/45300/nhan-dien-su-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-tren-linh-vuc-tu-tuong--van-hoa.aspx>.

Các cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu, cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; từ đó tăng cường quán triệt đến cán bộ, đảng viên trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cần gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bằng cách cụ thể hóa qua những nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tránh tình trạng quán triệt, chỉ đạo chung chung, không có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ để lan tỏa trách nhiệm đến cán bộ, đảng viên cấp dưới.

Hai là, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh, trong sạch, đấu tranh không khoan nhượng với suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Giải pháp quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch chính là Đảng phải tự cường, phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Thực tế cho thấy, chỉ khi

Đảng mạnh mới có khả năng tự bảo vệ được mình. Để Đảng thực sự mạnh, cần phải không ngừng đấu tranh với mọi biểu hiện tự suy thoái, đấu tranh không khoan nhượng với các tệ tham nhũng, quan liêu, giáo điều, xa rời dân, nói không đi đôi với làm, không chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng cũng như không tôn trọng và phát huy dân chủ trong Đảng. Chú trọng đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực chất là biện pháp tăng “sức đề kháng” cho Đảng, không để các thế lực thù địch có cơ hội luồn sâu vào nội bộ để phân hóa tổ chức, cán bộ, xúc tiến quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm phai nhạt ý chí và giám sát sức chiến đấu của Đảng.

Ba là, đa dạng hóa phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, nhiều phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch được sử dụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều phương thức, hình thức vẫn còn tồn tại bất cập, hạn chế, hiệu quả chưa cao như mong đợi, đang cần phải hoàn thiện hơn nữa để giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế. Sách, báo, tạp chí cần đổi mới và nâng cao chất lượng bài viết, tính

lý luận, tính thực tiễn và tính thuyết phục; cần cập nhật những tri thức mới của nhân loại và những vấn đề nổi cộm của thực tiễn đang cần phải giải quyết. Các cơ quan báo chí phải kiên trì, bền bỉ, có phương cách, kế hoạch lâu dài; không hoạt động đơn lẻ mà cần có sự phối hợp giữa các lực lượng, các loại hình báo chí khác nhau. Các trang mạng, diễn đàn dùng để đấu tranh cần có các chuyên gia giỏi, có khả năng phân tích sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; đấu tranh có tính thuyết phục cao và nhạy bén với các trào lưu xã hội, phát hiện nhanh những âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch và có giải pháp, cách ứng biến kịp thời. Sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên trong đấu tranh phản bác phải có chọn lọc, bảo đảm họ là người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có lý luận, có kiến thức thực tiễn, biết lắng nghe, biết phân tích tình hình, nhận biết nhanh nhạy trước các luận điệu sai trái, đồng thời phải có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp đối với họ. Tất cả các phương thức, hình thức tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được đổi mới căn bản, đặc biệt là nâng cao chất lượng tuyên truyền, tính thuyết phục, phù hợp với nhiều đối tượng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khẳng định giá trị bền vững, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu lý luận theo chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để khẳng định những giá trị bền vững, cốt lõi cả về thế giới quan và phương pháp luận; đồng thời chỉ ra những điểm cần bổ sung, phát triển, những vấn đề đã bị thực tiễn vượt qua. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai những nghiên cứu về các vấn đề thời đại và thế giới đương đại. Ngoài ra, cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu lý luận tích cực của nhân loại, những giá trị tiến bộ, khoa học của các trào lưu tư tưởng tiến bộ trên thế giới; kiên quyết đấu tranh chống lại những tư tưởng thù địch, phản động, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy... nhằm kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu và nhận diện đầy đủ, đúng đắn các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay; đồng thời thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó.

Năm là, tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần tăng cường nguồn lực cả về nhân lực và vật lực, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể, lực lượng thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Về nguồn nhân lực, cần phải xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực để họ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hơn nữa, cần phải đầu tư xây dựng các lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Lực lượng nòng cốt cần được tuyển chọn kỹ cả về phẩm chất và năng lực, khả năng chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và trình độ ngoại ngữ, trình độ sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, phương pháp và kỹ năng đấu tranh, được tổ chức chặt chẽ. Lực lượng đó phải có đủ khả năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc định ra những chủ trương, chính sách, kế hoạch cơ bản, lâu dài, chủ động, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Về vật lực, cần đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện cần thiết, như phòng làm việc, máy tính, Internet,... để các chủ thể thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáu là, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đơn vị để có phương án phối hợp phù hợp.

Để sự phối hợp chặt chẽ, cần có cơ chế cụ thể, quy định trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Đảm bảo cơ chế thông tin thông suốt để các cơ quan, đơn vị nắm bắt được tình hình, thường xuyên có sự bổ sung, điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp. Thường xuyên sơ kết, tổng kết quá trình phối hợp để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức là một mắt khâu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nên sự phối hợp này cần được tiến hành thường xuyên, đồng bộ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”⁸. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ những vấn đề đang đặt ra để từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. □

⁸ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Sđd.*, t.I, tr.183.